



ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
(ฉบับที่ ๕)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยข้อ ๓ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยแต่ละห้องเรียนให้มีนักเรียนได้ไม่เกิน ๒๕ คน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทั่วกรุงเทพมหานครและเพิ่มปริมาณมากขึ้น นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๗ ราย วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙๕๙ ราย วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘๑๙ ราย และวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗๖๕ ราย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดไปยังประชาชนรวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ ประกอบกับข้อมูลจากการสอบถามความเห็นของผู้ปกครองในการเปิดเรียนพบว่า ผู้ปกครองยังคงมีความกังวลต่อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ลดโอกาสหรือจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ลดความกังวลของผู้ปกครอง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง(๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการปิด-เปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยข้อที่ ๑ ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมก่อนการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด้านมาตรการการป้องกัน ควบคุม ในระดับสถานศึกษา อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) ประกอบหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๕๒๙ เรื่องแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชยและการอนุมัติการจบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางและมาตรการในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ดังนี้

๑. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษต่อเนื่องจากฉบับที่ ๔ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกำหนดเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน www.str.ac.th ที่ประกาศเป็นทางการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๒. ระหว่างหยุดอยู่บ้านให้ นักเรียนทุกคนเข้าเรียนออนไลน์(Online) กับครูประจำวิชาตามตารางสอนของวันจันทร์ที่ ๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่างๆ หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน ใบความรู้ ภาระงาน ใบงานตามที่ครูประจำวิชากำหนด
๓. ให้ผู้ปกครองกำกับติดตามนักเรียนในปกครองเข้าเรียน ออนไลน์(Online) หรือเรียนรู้ผ่านเอกสารประกอบการเรียน หนังสือแบบเรียน ใบงาน และ ส่งภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากมีการวัดและประเมินผลการเรียน และนับเวลาเรียน ตามโครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละรายวิชา
จากการเข้าเรียนและส่งภาระงานที่ครูมอบหมาย

๔. ให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
๕. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและครูอัตราจ้างทุกคนจัดการเรียนการสอนออนไลน์((Online) หรือจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้กับนักเรียนและกำหนดภาระงาน วัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของผู้เรียนเป็นหลักและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนใน แต่ละวันให้รายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯทราบทันที
๖. ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานการจัดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวัน
๗. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสลับวันมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามคำสั่งของโรงเรียน
๘. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ดูแลทรัพย์สินและความ เรียบร้อยของสถานศึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการติดต่อราชการ ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการ อย่างเข้มงวด
๙. ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประจำการอยู่ ณ ที่ตั้ง ห้ามเดินทางออก นอกเขตพื้นที่จังหวัดตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือตามสถานที่ ชุมชนแออัดหากไม่มีความจำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑๐. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและครูอัตราจ้างที่มีประวัติสัมผัสและใกล้ชิดกับบุคคลที่ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-19 หากพบว่ามีเชื้อให้กักตัวเองตามระยะเวลา ที่ศบค.กำหนดหรือจนกว่าจะปลอดภัย โดยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและครูอัตราจ้างดำเนินการ ทำหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยด่วนเป็นรายกรณี และให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (Work Form Home) เพื่อสังเกตอาการโดยไม่มีถือเป็นวันลา
๑๑. ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างในโรงเรียนจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียน ประกาศเป็นทางการอย่างต่อเนื่องผ่าน www.str.ac.th หรือ ครูประจำชั้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบทันที

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนงลักษณ์ วังปรีชา)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย